

### TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới. Cùng với các giải pháp về tuyên truyền, tổ chức lại bộ máy, thực hiện từng nhóm tiêu chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa về đích dự hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nay toàn tỉnh còn 64 xã chưa về đích nông thôn mới với tổng nhu cầu vốn đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới lớn. Để thực hiện mục tiêu đến hết năm 2019, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ bằng tiền cho những xã chưa về đích nông thôn mới là 6 tỷ đồng, hỗ

trợ xi măng cho tất cả các công trình nhóm 1 ở các xã về đích hoặc chưa về đích nông thôn mới, hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới. Cùng với các giải pháp về tuyên truyền, tổ chức lại bộ máy, thực hiện từng nhóm tiêu chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã chưa về đích.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở những xã chưa về đích; trong đó, tập trung vào các vấn đề: công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực, thực hiện các nhóm tiêu chí, tổ chức sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Để thực hiện mục tiêu đến hết năm 2019 tất cả 64 xã

còn lại của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trước năm 2020 Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sau hội nghị này, các huyện, thành phố và 64 xã làm tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, MTTQ và các đoàn thể tham gia, người dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo trên tinh thần quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tế. Từng đồng chí được phân công phụ trách xây dựng nông thôn mới ở xã khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. Cùng với thực hiện các tiêu chí như quy định, các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân; ban hành các quy chế, quy định khai thác, quản lý, sử dụng

các hạng mục công trình hiệu quả. Cùng với cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện cần đổi nguồn lực ban hành cơ chế hỗ trợ các xã; từng xã nghiên cứu quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực tại chỗ cho xây dựng nông thôn mới; điều quan trọng nhất là cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải cùng vào cuộc, thống nhất trong chỉ đạo để thực hiện mục tiêu đề ra.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh căn cứ kiến nghị, đề xuất của các xã hướng dẫn, tập huấn để các địa phương khai thác, sử dụng các nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả. Tổ chức thẩm định, hướng dẫn việc hỗ trợ tiền, vật tư cho các địa phương theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách các huyện, thành phố thực hiện giao ban hàng tháng với các xã để xác định lộ trình, bước đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức giao ban hàng quý có

báo cáo đánh giá tình hình cụ thể, căn cứ vào báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh và các đoàn thể sẽ giám sát việc thực hiện. 6 tháng, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, từ đó thống nhất nhiệm vụ chỉ đạo trong toàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên việc xây dựng nông thôn mới ở các xã trong toàn tỉnh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện; phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt... từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

**MẠNH CƯỜNG**

### CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 9/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Kiểm toán Nhà nước khu vực XI công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017. Dự hội nghị về phía Kiểm toán Nhà nước có các đồng chí: Văn Văn Hòa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Văn Giáp, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI; Đỗ Đình Sơn, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, Trưởng đoàn Kiểm toán. Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã thông qua quyết định kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình năm 2017 và kế hoạch chi tiết thực hiện kiểm toán đối với từng sở, ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 60 ngày, kể từ ngày 9/8/2018 - 14/9/2018 và từ ngày 26/9/2018 - 18/10/2018, Đoàn sẽ thực hiện kiểm toán tổng hợp tại Sở Tài chính, Sở Kế hoạch

và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chi cục Hải quan Thái Bình. Đồng thời Kiểm toán Nhà nước khu vực XI tập trung kiểm toán để xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách trên địa bàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn tới các thành

viên của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XI. Đồng thời thống nhất chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc kiểm toán; chấp hành nghiêm quy định của kiểm toán; phục vụ và cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan; phân công những cán bộ có năng lực, trách nhiệm để phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm toán thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch; bố trí đầy đủ các phương tiện, điều kiện phục vụ cuộc kiểm toán đạt hiệu quả tốt nhất; giao Sở Tài chính là đầu mối liên hệ giữa Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước khu vực XI với các địa phương, đơn vị được kiểm toán và các địa phương, đơn vị khác có liên quan.

**MINH HƯỜNG**

### TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

các bệnh viện trong tỉnh và các tỉnh lân cận; lãnh đạo Trường Đại học Osaka (Nhật Bản), các trường đại học, cao đẳng khối y tế trong khu vực... đã tới dự và chúc mừng.

Trong suốt quá trình 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn chú trọng công tác bảo đảm chất lượng và coi chất lượng đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn

tại, phát triển của nhà trường. Xác định kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng, cũng là giải pháp hiệu quả để cải tiến, nâng cao chất lượng, vì vậy từ năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác kiểm định chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế theo đúng quy định và lộ trình. Qua nhiều lần tư vấn, đánh giá theo bộ

công cụ gồm 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí đánh giá chất lượng, năm 2018, Trường được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đánh giá, công nhận đạt chuẩn, đồng ý cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục với kết quả đạt 80,33% các tiêu chí.

Tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục chúc mừng Trường Đại học Y Dược Thái Bình là 1 trong 9 trường đại

học khối khoa học sức khỏe của cả nước được công nhận đạt chuẩn và nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong việc đào tạo nhân lực y tế, góp phần chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam cũng như hai nước bạn Lào, Campuchia. Việc được cấp giấy chứng nhận đã góp phần khẳng định truyền thống và những thành tựu của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã được xã hội ghi nhận.

Lãnh đạo nhà trường cũng cam kết trong thời gian tới sẽ nỗ lực không ngừng, phát huy những điểm mạnh đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo để kịp thời hoàn thiện, tiến tới chuẩn mực về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Phấn đấu xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở thành cơ sở giáo dục đại học khoa học sức khỏe định hướng thực hành, đa ngành, đa cấp, luôn giữ vững thứ hạng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

### VŨ PHÚC

# “Bẫy” hay đường xuống cấp

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường Doãn Khuê, đoạn qua địa phận xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) xuống cấp từ nhiều năm nay gây bức xúc cho người đi đường, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được khắc phục, sửa chữa.

Đặc biệt, những ngày mưa, đường càng trở nên lầy lội, hai bên ứ đọng bùn đất, nước đọng thành vũng, những “ổ trâu”, “ổ voi” xuất hiện san sát, trở thành những cái bẫy đặc biệt nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

**MINH PHÚC**



Mỗi khi trời mưa, đoạn đường này trở thành những ao nước lớn, rình rập nguy hiểm với người tham gia giao thông.



Người dân sống quanh đoạn đường chỉ và vũng tạm thời bằng các vật liệu phế thải xây dựng.